

รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรักษาพยาบาลโรงพยาบาล

ประจำปีงบประมาณ 2566 ( เมษายน - กันยายน 2566)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลังการปฏิบัติตามมาตรการ
1.มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ปี 2566	บุคลากร รพ.ไชยปราการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน แนวทางการให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ ปี 2566 ให้บุคลากรโรงพยาบาลไชยปราการ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง
2.มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566	บุคลากร รพ.ไชยปราการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ให้บุคลากรโรงพยาบาลไชยปราการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3.แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน กรณีรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค พ.ศ.2566	บุคลากร รพ.ไชยปราการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน กรณีรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค พ.ศ.2566 ให้บุคลากรโรงพยาบาลไชยปราการ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4.มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล ไชยปราการ	บุคลากร รพ.ไชยปราการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ให้บุคลากรโรงพยาบาลไชยปราการ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

รายงานสรุปผลประเภท มาตรการป้องกันกั้นการรับลิ้นบน โรงพยาบาลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 ( เมษายน - กันยายน 2566)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลังการปฏิบัติตามมาตรการ
5.มาตรการการจัดสวัสดิการ ภายในโรงพยาบาลไชยปราการ	-	โรงพยาบาลไชยปราการ ไม่มีการจัดสวัสดิการภายใน โรงพยาบาลไชยปราการ	-	-



ว่าที่ รต.หญิงจินตนา วันตา

เจ้าพนักงานธุรการ